

UBND TỈNH BÌNH THUẬN
SỞ NỘI VỤ

Số: 2207/SNV-TĐĐT&VTLT

V/v đăng ký làm việc về kinh phí
các lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ,
công chức năm 2020

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Thuận, ngày 05 tháng 10 năm 2020

Kính gửi: Sở Tài chính.

Ngày 07/9/2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 886/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và những người hoạt động không chuyên trách cấp xã năm 2020.

Trên cơ sở Kế hoạch đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, Sở Nội vụ đã phối hợp với Sở Tài chính thẩm định kinh phí và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Theo đó, ngày 25/8/2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 2061/QĐ-UBND về việc phân khai dự toán kinh phí đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2020. Trong đó, có 04 lớp bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã theo Đề án 1956 có nội dung chi chế độ cho những người là cán bộ không chuyên trách cấp xã.

Tại Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức quy định: Cơ quan đơn vị cử công chức, viên chức đi học không chi hỗ trợ tiền chi phí đi lại và tiền thuê chỗ nghỉ đối với các trường hợp là những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; những người hoạt động không chuyên trách được cơ sở đào tạo, bồi dưỡng hoặc các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ mở lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức chi hỗ trợ.

Căn cứ quy định trên, Sở Nội vụ đã dự toán kinh phí cụ thể cho từng lớp học có đối tượng là cán bộ không chuyên trách của các xã (gồm tiền học phí và chi phí hỗ trợ tiền ăn, tiền nghỉ, tiền đi lại cho từng học viên). Theo đó, Sở Nội vụ vận dụng mức chi tiền ăn tại Công văn số 1952/UBND-TH ngày 28/5/2012 của UBND tỉnh về định mức chi các lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ ngắn ngày trong nước do Sở Nội vụ tổ chức hoặc cử đi học (Công văn số 1952/UBND-TH quy định trên cơ sở của Thông tư số 139/2010/TT-BTC ngày 21/9/2010 về quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng

kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức)

Trên cơ sở thẩm định dự toán của Sở Nội vụ, Sở Tài chính thống nhất cùng Sở Nội vụ trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt, phân khai kinh phí cho từng lớp học. Tuy nhiên, kinh phí phân khai này chỉ ghi tổng chung, không ghi chi tiết từng nội dung (ghi tổng số tiền chi cho 01 lớp, không tách riêng từng nội dung như học phí, chi hỗ trợ tiền ăn, tiền ở, tiền đi lại) nên khi ban hành quyết định cử đi học, Sở Nội vụ không có căn cứ thực hiện chi trả chế độ cho những người hoạt động không chuyên trách cấp xã.

Do vậy, Sở Nội vụ đăng ký làm việc với Sở Tài chính để được hướng dẫn thực hiện nội dung trên và nội dung liên quan đến công tác đấu thầu các lớp bồi dưỡng, trong khoảng thời gian từ ngày 05/10/2020 đến ngày 07/10/2020 với thành phần dự họp gồm:

1. Lãnh đạo Sở Nội vụ.
 2. Lãnh đạo Phòng Tuyển dụng, đào tạo và Văn thư, lưu trữ - Sở Nội vụ
 3. Kế toán Sở Nội vụ
- Đề nghị Sở Tài chính quan tâm, hỗ trợ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TĐĐT&VTLT(Thu).

GIÁM ĐỐC

Đỗ Thái Dương